

คำชี้แจงและความเป็นมาในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นางสุทศศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่า ที่ประชุม กยศ. มีมติเห็นชอบกำหนดมาตรการและปรับหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมกองทุน กยศ. ใหม่ โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมกองทุน กยศ. ใหม่ มีดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาที่จะจัดสรรเงิน กยศ. ให้นักเรียนกู้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ต้องเปิดการเรียนการสอนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา มีผลการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และต้องมีโครงการที่มุ่งจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

ส่วนระดับอนุปริญาตรีและปริญาตรีนั้น นอกจากจะต้องเปิดสอนอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษาและมีโครงการที่มุ่งจิตอาสา แล้ว หลักสูตรที่เปิดสอนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งผ่านการประเมินของ สกอ. ตลอดจนมีผลการรับรองจาก สมศ. อีกด้วย

๒. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงิน

๒.๑ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา คือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตลอดปีการศึกษา

๒.๒ มีหลักฐานการเข้าร่วมดำเนินโครงการจิตอาสาอย่างน้อย ๑ กิจกรรมต่อหนึ่งภาคการศึกษา (ผู้กู้ยืมต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา)

ความหมายของ “จิตอาสา”

จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ Public mind) หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เพราะคำว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มีได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล และบำรุงรักษาด้วยกัน

จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ ยังหมายรวมถึง จิตของคนที่รู้จักเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง แม้แต่การประหยัดน้ำประปา หรือไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ ตลอดจนร่วมมือกระทำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม